

วันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก ประจำปี พ.ศ. 2558

นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสรศักดิ์ จิตรไคร์ครวญ และ นายฉันทพงษ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วม



การสัมมนา วันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก ประจำปี พ.ศ. 2558 เรื่อง “การรับรองระบบงาน และมาตรวิทยากับการให้บริการสุขภาพและสังคม” (Accreditation and Metrology: Supporting the Delivering of Health and Social Care) ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ Hall 106 ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ จัดงานโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานและการมาตรฐานของประเทศ โดยมี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษเรื่อง การมาตรฐานแห่งชาติกับการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย และมีการบรรยายพิเศษโดยผู้บริหารของทั้ง 4 กระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายพิเชฐ คุรงกเวโรจน์) บรรยายเรื่อง การเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการและคุณภาพชีวิตด้วย MSTQ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช) บรรยาย เรื่อง การมาตรฐานของประเทศกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นายแพทย์อภิชัย มงคล) บรรยายเรื่อง นโยบายกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้น



มาตรฐานคุณภาพงานบริการ เลขานุการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ) บรรยายเรื่อง การรับรองระบบงานด้านสินค้าเกษตรและอาหารกับการสนับสนุนความปลอดภัยอาหารและสุขภาพที่ดีของประชาชน นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเรื่อง “การรับรองระบบงาน และการมาตรวิทยากับการให้บริการสุขภาพและ

สังคม” โดย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ดำเนินการเสวนาโดยนายสุรศักดิ์ หมีนพล จากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ภาคบ่ายแบ่งการบรรยายพิเศษเป็น 5 ห้องดังนี้ ห้องที่ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง “ข้อตกลงการยอมรับร่วมด้านสินค้าอาหารของอาเซียน กับการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหารและสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค” ห้องที่ 2 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “ความไม่แน่นอนของการวัดและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี : ประเด็นสำคัญที่เอกสาร Eurachem ปรับเปลี่ยน” โดยมี ดร.พจมาน ท่าจิ้น และนางศุภฎี มั่นความดี เป็นวิทยากร ห้องที่ 3 กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยที่จำเพาะเจาะจงสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15190:2003 และจาก ISO 15189:2007 สู่ ISO 15189:2012 อะไรคือความต่าง” ห้องที่ 4 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เรื่อง “มาตรวิทยาสู่สังคม เพื่อคุณภาพชีวิต” และห้องที่ 5 กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง “สถานการณ์มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ฉบับใหม่”

